

คำประกาศเกียรติคุณ
บัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นายมานิตย์ กมลสุวรรณ
ปริญญเทคโนโลยีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีการพิมพ์)

นายมานิตย์ กมลสุวรรณ เกิดเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2486 ปัจจุบันอายุ 64 ปี สำเร็จ การศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านกราฟฟิคอาร์ต จากสถาบันอาชีวศึกษาชั้นสูงแห่ง เมืองมิวนิก และด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสตูดการ์ต สหพันธสาธารณรัฐ เยอรมันนี และยังได้ดูงานและฝึกอบรมด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ในทวีปยุโรป อเมริกาและ อีกหลายประเทศ

นายมานิตย์ กมลสุวรรณ เติบโตมาจากโรงพิมพ์คงคง ที่มีพนักงานเพียง 10 คน ซึ่งเปลี่ยนชื่อในเวลาต่อมาเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดนิคมช่างบรรจุภัณฑ์ เป็นธุรกิจการพิมพ์ของบิดา จึงมุ่งมั่นในการศึกษาด้านการพิมพ์จากต่างประเทศ เพื่อกลับมาพัฒนาธุรกิจทางครอบครัว จนสามารถขยายกิจการออกมาถึง 3 บริษัท ได้แก่ บริษัทนิคมช่างบรรจุภัณฑ์ จำกัด บริษัท คอนติเนนตัลบรรจุภัณฑ์ จำกัด และบริษัทดังกระฉูดไทย จำกัด สามารถสร้างงานโดยมี พนักงานมากกว่า 1,200 คน สืบต่อมายาวนานถึง 60 ปี ในปัจจุบัน

ด้วยความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาธุรกิจของครอบครัว และด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ได้ มองเห็นอนาคตสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องพับ กระดาษขึ้นรูปเป็นภาชนะหลากหลาย และ กระป๋องกระดาษเพื่อบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าอุปโภค - บริโภค ที่มี แนวโน้มการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นมา จึงได้เน้นการวิจัยและพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์เป็นสิทธิ บัตรของตนเองบริการแก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศหลายประเทศ เช่น อินเดีย สิงคโปร์ จีน ญี่ปุ่น ยุโรป และสหรัฐอเมริกา รวมถึงลูกค้าที่ผลิตสินค้าแปรรูปเพื่อส่งออก นำรายได้ เข้าสู่ประเทศเป็นอย่างมาก

นับได้ว่า นายมานิตย์ กมลสุวรรณ เป็นผู้บุกเบิกและเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมสิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ ที่ได้รับ การยอมรับและโดดเด่นในคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลด้วยมาตรฐาน ISO 2000 และ 14000 รวมถึงมาตรฐาน clean room นอกเหนือจากการบริหารจัดการที่ ประสพความสำเร็จในธุรกิจ ของตนเอง แล้วยังได้อุทิศตนร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์รวมถึงสนับสนุนสถาบันการศึกษาด้านการพิมพ์อย่างยาวนานมาโดยตลอด โดยเป็นผู้ริเริ่มและก่อตั้ง กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์ สภาอุตสาหกรรมการพิมพ์แห่งประเทศไทย สหพันธ์อุตสาหกรรม การพิมพ์ คำรงค์ตำแหน่งทั้งนายกสมาคมการพิมพ์ไทย นายกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย ประธาน กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์ สภาอุตสาหกรรมการพิมพ์แห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ

ร่วมกับภาครัฐมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน กับทั้งได้อุทิศตนเป็นอาจารย์พิเศษ และวิทยากรพิเศษในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบรรณารักษ์แก่สถาบันการศึกษาหลายแห่ง เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบรรณารักษ์ของกรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงจัดเขียนตำราการพิมพ์บรรณารักษ์ และการให้นักศึกษาและอาจารย์เข้ารับการดูงาน ศึกษางานของบริษัทกับทั้งบริจาคเครื่องจักร-เครื่องมือ ให้แก่สถาบันการศึกษาหลายแห่ง จนได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่อุตสาหกรรมกราฟิก จากมูลนิธิเงินทุนงานแสดงกราฟิกแห่งประเทศไทย และอีกหลายองค์กร

จากความสำเร็จในธุรกิจของตนเอง และจากผลงานที่โดดเด่นในการอุทิศตนให้เป็นประโยชน์แก่อุตสาหกรรมกราฟิก และสถาบันการศึกษามาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงมีมติให้ได้รับพระราชทานปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีกราฟิก) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป